



دفتر مقام معظم رهبری
The Leader's Office

การแข่งขันทดสอบอัลกุรอานระดับนานาชาติครั้งที่สามสิบ - 9 /Jun/ 2013

เข้าวันนี้ (เสาร์ที่๘) ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้พบปะกับบรรดาอาจารย์นักอรรถนิกท่องจำอัลกุรอาน และผู้เข้าร่วมแข่งขันทดสอบกุรอานระดับนานาชาติครั้งที่สามสิบซึ่งฯพณฯกล่าวถึงหลักคำสอนอันหนึ่งที่สำคัญของอัลกุรอานที่กล่าวถึงที่ห้องมุสลิมคือการรักษาความเป็นเอกภาพและภราดรภาพ

โดยท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าในวันนี้ กล้อง

เสียงและทุกการเรียกร้องของพี่น้องมุสลิมที่เชิญชวนสู่ความเป็นเอกภาพและภราดรภาพนั้นคือกล้องเสียงของพระผู้เป็นเจ้าและกล้องเสียงและทุกการเรียกร้องของพี่น้องมุสลิมและนิกายต่างๆของอิสลามที่ได้ย่ำให้เป็นที่ตรึงซึ่งกันและกัน มันคือกล้องเสียงของหมู่มารและชัยฎอนมารร้าย

ในการพบปะครั้งนี้ท่านอยาตุลลอฮ์คามาเนอีได้ย่ำถึงความจำเป็นที่มวลมุสลิมจำต้องสร้างความผูกพันศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้อัลกุรอานและเรื่องราวหลักคำสอนแห่งความผาสุกและเรื่องราวอันนำมาซึ่งความไพบูรณ์และเกียรติยศ

โดยฯพณฯกล่าวย่ำว่าหนึ่งในคำเรียกร้องของอัลกุรอานที่มีเหนือพี่น้องมุสลิมคือความเป็นเอกภาพในการยึดมั่นสายเชือกของพระองค์และอย่าได้แตกแยกกันเพื่อสามารถเผชิญหน้ากับแผนการและกลยุทธ์ของพวกเขาเหล่านั้นที่ประสงค์จะก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่มุสลิมและเพิ่มความอคติให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการถูกละทิ้งการใช้ของรัฐบาลบางประเทศและประเทศอิสลามบางประเทศและการละเล่นในสนามของศัตรูว่าเอกภาพและภราดรภาพในหมู่พี่น้องมุสลิมคือทฤษฎีและวาระที่เร่งด่วนที่สุด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าเหตุการณ์เช่นฆ่าสังหารเหตุการณ์การนองเลือดเหตุการณ์ก่อการร้ายอันมีดบาดและโศกนาฏกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเป็นการเอื้อและเปิดโอกาสให้กับยิวไซออนิสต์ซึ่งมันเป็นผลพวงอันหนึ่งที่เกิดมาจากความแตกแยกในหมู่มุสลิมโดยท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าในวันนี้มุสลิมและรัฐบาลแห่งชาติอิสลามกำลังอยู่ในเวทีแห่งการทดสอบดังนั้นประชาชาติมุสลิมจำต้องมีความชาญฉลาดอย่างแท้จริง

ท่านอยาตุลลอฮ์คามาเนอีได้ชี้ถึงคลื่นกระแสของโรคกลัวอิสลามที่ตะวันตกเป็นผู้ริเริ่มก่อขึ้นมาเพื่อต่อต้านโลกอิสลาม

โดยฯพณฯท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าตะวันตกผู้เป็นศัตรูนั้นได้เตรียมอาวุธตามในการทำหน้าที่พี่น้องมุสลิมด้วยเหตุนี้มุสลิมจำต้องมีการเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานแห่งพลังอำนาจและความสามารถภายในให้มากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งนี้คือเอกภาพภราดรภาพและการยึดมั่นในจุดร่วมของพี่น้องมุสลิม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ว่าในวันนี้โลกอิสลามมีความกระหายในสัจธรรมอันจริงแท้แห่งอัลกุรอานเป็นอย่างมาก

ซึ่งฯพณฯกล่าวย่ำว่าต่างจากในอดีตที่บรรดานักวิชาการผู้โด่งดังแห่งโลกอิสลามที่ได้นำคำขวัญของคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมมาเป็นคำขวัญสโลแกนในการเรียกร้องสู่ความเป็นอิสระชนแต่ในวันนี้จากตะวันตกจรดตะวันออกแห่งโลกอิสลามหากมีผู้ใดที่ต้องการป่าวประกาศคำขวัญและสโลแกนแห่งความยุติธรรมเสรีภาพและเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็จะนำเอาคำขวัญและสโลแกนที่มีอยู่ในอัลกุรอานมาประกาศใช้

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการจัดกิจกรรมและการแข่งขันทดสอบกุรอานจะเป็นสื่อสร้างความใกล้ชิดในการทำความเข้าใจและรู้จักสะกิดและจิตวิญญาณของอัลกุรอานได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งฯพณฯได้กล่าวย่ำว่าการเรียนรู้เรื่องราวมาฮ์รุลกุรอานจะเป็นการปูพื้นฐานในการบรรลุสู่ความสงบสุขความมั่นคงเกียรติยศและเอื้ออำนวยวิถีชีวิตแห่งความสุขสบายของพี่น้องมุสลิมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติตามอัลกุรอานเท่านั้น

ช่วงแรกของการพบปะครั้งนี้สุญะตุลอิสลามวัลมุสลิมีนมุฮัมมะดีตัวแทนวะลียุลฟะกีห์และผู้อำนวยการองค์กรเอาก็อฟและกิจกรรมการกุศลได้รายงานควา



มติบริหารกิจกรรมความเคลื่อนไหวส่งเสริมอัลกุรอานและการจัดการแข่งขันทดสอบกุรอานระดับนานาชาติที่สามสิบ

دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

สุญญะตุลอิสลามวัลมุสลิมีนมุฮัมมะดีดีกล่าวการที่มีตัวแทนจาก70

ประเทศในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นจุดเด่นของการแข่งขันครั้งนี้โดยสุญญะตุลอิสลามวัลมุสลิมีนมุฮัมมะดีกล่าวไว้ในรอบปีที่ผ่านมาทางองค์กรเอกอัครราชทูตอิสลามและกิจการการกุศลได้มีการจัดกิจกรรมด้านกุรอานในรูปแบบลักษณะต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมอัลกุรอานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น